

*

Số 1066 -KL/HU

KẾT LUẬN

**Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Kế hoạch số 59-KH/TU,
ngày 10/8/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy**

Ngày 08 tháng 8 năm 2023, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã tổ chức hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Kế hoạch số 59-KH/TU, ngày 10/8/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 18-KL/TW, ngày 22/9/2017 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW, ngày 30/03/2007 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Sau khi nghiên cứu dự thảo các văn bản; ý kiến tham gia của các cơ quan, đơn vị và các đồng chí dự hội nghị; **Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã thảo luận và thống nhất kết luận:**

I. Kết quả đạt được

Trong thời gian qua, các cấp ủy, tổ chức cơ sở Đảng trong toàn Đảng bộ huyện đã nghiêm túc tổ chức phổ biến, quán triển và triển khai thực hiện các văn bản của Trung ương, tỉnh, huyện về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, cụ thể như: Kế hoạch số 135-KH/HU, ngày 20/7/2020 của Ban Thường vụ Huyện ủy thực hiện Kế hoạch số 59-KH/TU, ngày 10/8/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 18-KL/TW, ngày 22/9/2017 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW, ngày 30/03/2007 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW, ngày 06/7/2018 của Ban Tổ chức Trung ương về một số vấn đề nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; Kế hoạch số 99-KH/HU, ngày 30/12/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện thực hiện Chương trình hành động số 42-CTr/TU, ngày 27/10/2022 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XIII) về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới.

Chất lượng sinh hoạt chi ủy và chi bộ ngày càng được nâng lên. Trong sinh hoạt chi ủy, chi bộ đã thực sự phát huy dân chủ, tập trung thảo luận thẳng thắn và thống nhất giải quyết được những vấn đề cụ thể, thiết thực, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng loại hình tổ chức đảng. Việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, gắn với đẩy mạnh việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) đã tạo chuyên biến sâu sắc về tư tưởng, nhận thức của cán bộ, đảng viên. Nhận thức của cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ có sự chuyển biến rõ rệt.

Công tác bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ công tác Đảng và kỹ năng tổ chức sinh hoạt chi bộ thời gian qua được quan tâm đúng mức, giúp đội ngũ bí thư chi bộ nắm vững yêu cầu, nội dung, quy trình, cách thức điều hành sinh hoạt chi bộ; qua đó, đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và nâng cao chất lượng đảng viên.

Qua 5 năm triển khai thực hiện nhiều chi bộ có cách làm hay, mô hình hiệu quả, sáng tạo, đổi mới trong nâng cao chất lượng nội dung sinh hoạt chi bộ đã và đang được nhân rộng. Việc chuẩn bị nội dung và tổ chức sinh hoạt thường kỳ, sinh hoạt chuyên đề đã có nhiều chi ủy, bí thư chi bộ thực hiện khá tốt. Trong sinh hoạt chi bộ đảm bảo tính lãnh đạo, tính giáo dục và tính chiến đấu, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và nâng cao chất lượng đảng viên.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như:

Một số cấp ủy chi bộ chưa đầu tư nghiên cứu, chỉ đạo cải tiến đổi mới nội dung sinh hoạt còn đơn điệu, chưa sát với chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tiễn của cơ quan, đơn vị, địa phương, còn nặng về nhiệm vụ chuyên môn.

Vai trò lãnh đạo, giáo dục và tính chiến đấu trong sinh hoạt chưa được thể hiện rõ; tinh thần tự phê bình và phê bình vẫn còn yếu, chưa chủ động phát hiện, đấu tranh với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên. Việc phân công nhiệm vụ cho đảng viên, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chưa sát tình hình thực tế nên hiệu quả triển khai thực hiện nhiệm vụ còn có mặt hạn chế nhất định.

Việc đưa nội dung học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) vào sinh hoạt chi bộ có lúc, có nơi còn hình thức, chưa thiết thực và hiệu quả chưa cao. Một số nội dung đưa ra bàn bạc của một số chi bộ, đảng ủy không thiết thực.

II. Nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thời gian tới

Để tiếp tục thực hiện tốt Kế hoạch số 59-KH/TU ngày 10/8/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 18-KL/TW ngày 22/9/2017 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 30/03/2007 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong tình hình mới; kịp thời khắc phục những hạn chế, khuyết điểm nêu trên; các cấp ủy, tổ chức cơ sở Đảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt một số nội dung trọng tâm sau:

1. Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các văn bản: Kế hoạch số 135-KH/HU, ngày 20/7/2020 của Ban Thường vụ Huyện ủy thực hiện Kế hoạch số 59-KH/TU, ngày 10/8/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 18-KL/TW, ngày 22/9/2017 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW, ngày 30/03/2007 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW, ngày 06/7/2018 của Ban Tổ chức Trung ương về một số vấn đề nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; Kế hoạch số 99-KH/HU, ngày

30/12/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện thực hiện Chương trình hành động số 42-CTr/TU, ngày 27/10/2022 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XIII) về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới; các văn bản chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy về nâng cao chất lượng tổ chức đảng, đảng viên, cụ thể như: Công văn số 798-CV/HU ngày 31/12/2022 về thực hiện một số nhiệm vụ sau Tọa đàm “Một số giải pháp nâng cao chất lượng tổ chức đảng, đảng viên”; Công văn số 863-CV/HU ngày 27/02/2023 về quản lý, giáo dục, rèn luyện đảng viên xuất ngũ; Công văn số 950-CV/HU ngày 10/5/2023 chỉ đạo tăng cường công tác tổ chức xây dựng Đảng; Công văn số 1018-CV/HU ngày 04/7/2023 chỉ đạo công tác phát triển đảng viên năm 2023 và những năm tiếp theo; Công văn số 1030-CV/HU ngày 10/7/2023 chỉ đạo thực hiện một số nội dung trong công tác xây dựng Đảng;...

2. Cấp ủy cơ sở thường xuyên theo dõi, chỉ đạo, hướng dẫn các chi bộ trực thuộc thực hiện nghiêm túc nền nếp, chế độ sinh hoạt thường kỳ, sinh hoạt chuyên đề theo quy định của Điều lệ Đảng và các quy định, hướng dẫn của cấp ủy cấp trên. Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt chuyên đề phù hợp với tình hình, đặc điểm của từng loại hình chi bộ. Nội dung sinh hoạt chuyên đề cần được chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng và tập trung chủ yếu vào các nhóm vấn đề: (1) Giải pháp nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; (2) công tác cải cách hành chính trong cơ quan, đơn vị; (3) công tác dân vận khéo, dân vận chính quyền; giải pháp xây dựng khu dân cư tiêu biểu, khu dân cư kiểu mẫu trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; (4) giải pháp tạo nguồn phát triển đảng viên mới; (5) giải pháp thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII)...

3. Chỉ đạo, hướng dẫn các chi bộ đưa nội dung thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII), Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị (khóa XIII) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên vào sinh hoạt thường kỳ; xem đây là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của chi ủy, chi bộ nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

4. Thực hiện mô hình chi bộ 4 tốt: “*Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị tốt; đoàn kết, kỷ luật tốt; chất lượng sinh hoạt tốt; đảng viên tốt*”. Quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng cho đội ngũ chi ủy viên, bí thư chi bộ; xây dựng đội ngũ cấp ủy chi bộ có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, năng lực lãnh đạo, uy tín, trách nhiệm, tâm huyết, có kinh nghiệm và vận dụng sáng tạo, hiệu quả các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước vào thực tiễn.

5. Kịp thời phát hiện và nhân rộng cách làm hay, mô hình hiệu quả, sáng tạo trong sinh hoạt chi bộ; xem đây là một trong những giải pháp quan trọng về đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt trong thời gian tới. Chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức các Hội nghị tọa đàm về công tác xây dựng Đảng nhằm giúp cho các chi ủy, bí thư chi bộ nghiên cứu, trao đổi, học tập và triển khai thực hiện đồng bộ và hiệu quả.

6. Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy cơ sở hàng năm xây dựng kế hoạch và tổ chức kiểm tra các chi bộ trực thuộc trong việc thực hiện các quy định, hướng dẫn của Trung ương và cấp ủy cấp trên về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; tổ chức giám sát việc thực hiện Điều lệ Đảng, chế độ sinh hoạt đảng đối với đảng viên. Sau kiểm tra, giám sát ban hành thông báo kết luận chỉ đạo chi bộ, đảng viên được kiểm tra kịp thời có kế hoạch, giải pháp khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra. Lấy tiêu chí nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ để đánh giá, xếp loại tổ chức đảng và đảng viên hàng năm.

7. Giao Ban Tổ chức Huyện ủy chủ trì phối hợp với các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy thường xuyên theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Kết luận này; định kỳ báo cáo Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy.

Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh ủy,
- Thường trực Huyện ủy,
- Các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy,
- Các tổ chức cơ sở Đảng,
- Các đồng chí Huyện ủy viên,
- Lưu.

**T/M HUYỆN ỦY
BÍ THƯ**

Nguyễn Tiến Dũng